

Số: 400 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

BQL KHU CNC VÀ CÁC KCN ĐÀ NẴNG

Số: 502

Ngày: 25-01-2019

Chuyên: VP, các phòng, ban

Lưu hồ sơ số:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3766/SKHĐT-DN ngày 28/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục đính kèm Quyết định này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 05/12 hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Chánh Thanh tra thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, HĐND thành phố;
- UBND TP. Đà Nẵng;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Cục Thuế thành phố;
- Cục Hải quan thành phố;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước - CNĐN;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;
- Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KT, SKHĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Kỳ Minh

PHỤ LỤC

PHẦN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 139/NQ-CP NGÀY 09/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400 /QĐ-UBND ngày 13 /01/2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính	Sở Nội vụ	Các Sở, ngành, UBND các cấp	Theo kế hoạch tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2	Cắt giảm, đơn giản hóa các chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.	Văn phòng UBND thành phố	Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Theo kế hoạch tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
3	Tổ chức triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư	Hàng năm
4	Rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh ban hành, đề xuất lên HĐND cùng cấp phương án giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định pháp luật; đảm bảo các loại phí tuân thủ đúng nguyên tắc “cơ bản bù đắp chi phí” được quy định trong Luật Phí và Lệ phí năm 2015; giải thích công khai cơ sở tính phí, lệ phí.	Sở Tài chính	Các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Hàng năm



5	Công tác tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi những thiếu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.	Thanh tra thành phố	Thanh tra các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Hàng năm
6	Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình; đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh để hiểu, để tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Văn phòng UBND thành phố và các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Hàng năm
7	Công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh trên Công thông tin điện tử; trường hợp pháp luật không rõ, không giải thích theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp; thông nhất áp dụng pháp luật cho các trường hợp tương tự, không phân biệt đối xử.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Công thông tin điện tử thành phố (Văn phòng UBND thành phố) và các công thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Hàng năm
8	Xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức.	Sở Nội vụ	Các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Hàng năm
9	Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ; cần công khai minh bạch, chống tham nhũng, đặc biệt là nạn đưa hối lộ và nhận hối lộ ở cán bộ công chức, ở mọi cấp chính quyền.	Thanh tra thành phố	Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Hàng năm
10	Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước; đẩy mạnh triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tập trung đề tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết.	Sở Nội vụ	Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành UBND các cấp	Hàng năm

11	Thực hiện nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Theo kế hoạch tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
12	Tổ chức khảo sát ý kiến người dân và doanh nghiệp về chất lượng hành chính công và chi phí không chính thức ở cấp Sở, ngành, quận, huyện theo mô hình dân chấm điểm, công khai kết quả và yêu cầu các Sở, ngành, huyện có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức	Sở Nội vụ	Các sở, ngành, UBND cấp quận, huyện	Hàng năm
13	Chi đạo giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu chính quyền các cấp phải dành thời gian thích đáng tiếp công dân theo quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.	Thanh tra thành phố	Các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Hàng năm
14	Tiếp tục thực hiện nghiêm Chi thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.	Thanh tra thành phố	Thanh tra các sở, ban, ngành, UBND cấp quận, huyện	Hàng năm

